



# Anchorage School District

## Student Nutrition

1307 Labar Street • Anchorage, AK 99515 • 907-348-5142 • [asdk12.org/studentnutrition](https://asdk12.org/studentnutrition)

Mahal na Magulang/Tagapag-alaga,

Ikinagagalak naming ipaalam sa inyo na ang Williwaw ay makikilahok sa programang *Community Eligibility Provision (C.E.P.)* para sa Panuruang Taon 2019-2020. Ang programang *CEP* ay bahagi ng Pambansang Programa sa Tanghalian at Almusal (*National School Lunch and Breakfast Programs*) para bigyang pahintulot ang mga paaralan na may mataas na porsiyento ng mga pamilyang may mababa ang kita na makakuha ng libreng masustansiyang almusal at tanghalian.

Lahat ng mga nakatalang mag-aaral sa Williwaw ay karapatdapat na makataggap ng masustansiyang almusal at tanghalian na **walang bayad** para sa iyo o sa inyong sambahayan, araw-araw sa panuruang taon 2019-2020. Walang karagdagang aksyon ang hinihiling sa inyo. Maaaring makilahok o mag apply ang inyong anak/mga anak sa Williwaw nang hindi kailangang magbayad. Kasama sa programang ito ang isang buong pagakain. Hindi sinasaklaw ng programa ang pangalawang buong pagkain, tig isa-isang pagkain o kung gusto ay gatas lang.

Kung ang inyong anak/mga anak ay nagbago ng paaralan sa panahon ng panuruang taon sa isang paaralan na hindi sakop ng CEP, kakailanganin ninyong mag-apply para sa aming Free and Reduced Lunch Program para malaman kung maaaring magpatuloy ang inyong benepisyo sa libreng pagkain. Maaaring makuha ang mga applications sa online at <https://asdk12.org/studentnutrition>

Kung inaakala ninyo na kami ay makakatulong, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng email [snadmin@asdk12.org](mailto:snadmin@asdk12.org) o sa pamamagitan ng telepono, 907-348-5142.

Taos-puso,

Andrew Mergens  
Senior Director, Student Nutrition

Ang institusyong ito ay tagabigay nang pantay na pagkakataon.

*Educating All Students for Success in Life*

Anchorage School Board Starr Marsett, President

Alisha Hilde, Vice President

Margo Bellamy, Clerk

Elisa Vakalis, Treasurer

Dave Donley

Andy Holleman

Deena Mitchell

Superintendent Dr. Deena Bishop